

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐŨI

Số 444* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 04/ 10/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Ánh thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hoàng

Thứ bảy tuần rồi họ đạo chúng ta đã vui mừng đón Đức Tổng Giuse đến thăm họ đạo và ban bí tích Thêm sức cho các em trong họ đạo Chợ Đũi và Anton. Đây là lần đầu tiên họ đạo chính thức được Đức Tổng đến thăm và ngài có thời gian ngắn nói chuyện với Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Sở dĩ nhắc lại biến cố này vì trong ngày ấy ngài tỏ ra rất ấn tượng về sự ngoan ngoãn của các em trong thánh lễ ban bí tích Thêm sức. Trong bữa ăn sau đó ngài giải thích thêm ngài có ấn tượng vậy vì ngài quan sát thấy thái độ của các em khi giao tiếp với nhau. Như vậy bên ngoài và bên trong nhà thờ con em của họ đạo Chợ Đũi có thái độ hết sức đúng đắn. Cuối thánh lễ ngài phát biểu mong các em đừng làm mất đi sự tốt đẹp đó hay nói cách khác các em cần giữ vững sự tốt đẹp đó. Nhận xét của Đức Tổng làm chúng ta (trong đó có các cha) vui mừng. Vui mừng vì đây là kết quả, là thành công của bao cố gắng, bao lo lắng cho các em. Vui mừng vì các em đã được gia đình, họ đạo và xã hội “đầu tư” nhiều và đạt được kết quả. Vui mừng vì các em đã biết nghe theo lời hướng dẫn của các người phụ trách để sống tốt đẹp. Vấn đề là theo lời Đức Tổng khuyên bảo, chúng ta không được dừng lại, không được say men chiến thắng. Người trẻ như tờ giấy trắng : gàn mực thì đen, gàn đèn thì sáng. Nếu các em sống gàn những người tốt, chúng ta rất hy vọng các em trở thành người tốt có ích cho gia đình, xã hội và Giáo hội. Nếu các em vướng vào chỉ cần một trong những tệ nạn xã hội là các em sẽ trở nên gánh nặng trước tiên cho gia đình sau đó là Giáo hội và xã hội. Ai trong chúng ta cũng muốn các em trở nên người tốt, hữu dụng cho mọi người chính vì thế gia đình và họ đạo cần hợp tác với nhau hơn nữa để làm cho đời sống các em ngày càng tốt đẹp hơn.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

04/10/2020 CHÚA NHẬT CHÚA 27 THƯỜNG NIÊN A

Ý ĐỊNH CỦA THIÊN CHÚA

“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.” (Mt 21,42)

Suy niệm: Nói về những người có đầu óc thiên cận, hẹp hòi, ông cha ta thường sánh ví họ là “*éch ngòi đáy giếng coi trời bằng vung.*” Các tá điền vườn nho trong câu chuyện dụ ngôn không chỉ thiên cận, tham lợi trước mắt để trở mặt với ông chủ; họ còn *to gan cóc tí*, dám đánh đập, giết chết những người ông chủ sai đến, thậm chí còn thủ tiêu luôn người con duy nhất của ông, với tham vọng “*đoạt lấy cả gia tài*” của cậu nữa. Dù vậy, lòng tham lam độc ác đến độ điên cuồng của họ cũng không thắng được sự khôn ngoan và lòng quảng đại của Thiên Chúa. Từ “*tảng đá bị loại bỏ*” – kết quả của sự phản loạn của họ – Chúa đã biến đổi cách kỳ diệu thành “*đá tảng góc tường.*” “Người con thừa tự” mà họ tưởng đã tiêu diệt thành công lại trở nên nguồn cứu độ cho muôn người.

Mời Ban: Dù con người phạm tội chống lại Thiên Chúa, Ngài vẫn yêu thương và phục hồi mối tương quan thân thiết với Ngài, và giữa con người với nhau nhờ Người Con yêu dấu là Đức Giê-su. Như tảng đá bị loại bỏ, Chúa Giê-su đã chịu chết trên thập giá và hiến mình trong bí tích Thánh Thể để trở thành đá tảng góc tường xây dựng toà nhà Hội Thánh, là Nước Trời, vương quốc của Tình Thương. Chúa Giê-su cảnh báo Ngài sẽ cất Nước Thiên Chúa khỏi những con người phản loạn. Bạn có còn cứng lòng thù nghịch với Thiên Chúa hay sẵn lòng cùng với Đức Giê-su sống tinh thần phục vụ để sinh lợi cho Nước Trời?

Sống Lời Chúa: Dành ít phút chiêm ngắm người con trai của ông chủ vườn nho, hình ảnh của Chúa Giê-su chịu khổ nạn và quyết tâm phục vụ tha nhân qua việc bỏ phận hèn ngày của mình.

Cầu nguyện: Đọc kinh *Lạy Cha.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Hãy làm cho tình yêu được lan toả dưới ánh sáng của niềm tin.**

Vào Thứ Tư, khi gặp gỡ chung các tín hữu, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng: trong những tuần gần đây “chúng ta đã suy tư cùng nhau” về cách chữa lành thế giới khỏi nỗi thống khổ mà nạn dịch này đang mang lại.

Là các môn đệ của Chúa Giêsu, “khi để cho bản thân chúng ta được đức tin, cậy, mến dẫn dắt”, chúng ta đã đề xuất để đi theo những bước chân của Ngài, khi chọn lựa người nghèo, khi nghĩ lại về việc dùng các của cải vật chất và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.

Chúng ta hãy tiếp tục “giữ chặt cái nhìn của chúng ta vào Chúa Giêsu” Đấng đang cứu chữa thế giới và chăm sóc hết mọi người “mà không có sự phân biệt trên nền tảng sắc tộc, ngôn ngữ hay quốc gia”. Để thực hiện điều này, và đi theo bước của Ngài, chúng ta phải “chiêm ngắm và trân trọng vẻ đẹp của mỗi con người và của mọi tạo vật”, tất cả đều được nhận biết trong trái tim của Thiên Chúa. Bằng cách này chúng ta có thể nhận ra Đức Kitô hiện diện nơi người nghèo của chúng ta và những anh chị em thống khổ của mình, để gặp gỡ họ và lắng nghe tiếng kêu khóc của họ và tiếng kêu của trái đất đang vang vọng.

Trong khi nhận ra Đức Kitô chúng ta có thể tái tạo xã hội chứ không trở về cái gọi là “bình thường”, mà chúng ta từng biết là “bệnh với sự bất công”. Con virus đã làm sáng tỏ quá nhiều sự bất công, tất cả đều là kết quả của con người, thay vào đó chúng ta được mời gọi để đi đến sự bình thường của Nước Trời, “nơi có bánh cho hết mọi người và nhiều hơn nữa để trừ, tổ chức xã hội được đặt trên nền tảng đóng góp, chia sẻ và phân phát, chứ không phải trên nền tảng của sự sở hữu, loại trừ và tích lũy”. Để thoát ra khỏi nạn dịch, chúng ta phải tìm việc cứu chữa không chỉ là con coronavirus, mà còn cả một nhân loại lớn lao và các loại virus kinh tế xã hội.

Sau cùng, “một xã hội công bằng và bình đẳng là một xã hội lành mạnh hơn” và cùng nhau chúng ta có thể hoạt động vì Nước Trời mà Đức Kitô đã khai mở cho chúng ta: “một Vương Quốc ánh sáng ngay giữa bóng tối, công lý ngay giữa quá nhiều những xâm phạm, niềm vui nơi quá nhiều nỗi đau, chữa lành và cứu độ ngay giữa bệnh tật và chết chóc”. Chúng ta hãy làm cho tình yêu “được lan toả” và hãy “toàn cầu hoá” niềm hy vọng dưới ánh sáng niềm tin”.

❖ **"Hãy Đến Mà Xem" là chủ đề Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 55**

Chủ đề cho Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 55, sẽ được tổ chức vào tháng 5/2021 được công bố ngày Thứ Ba. Chủ đề là: “Hãy đến mà xem” (Ga 1:46). Truyền thông, gặp gỡ con người như họ là.

Những lời “Hãy đến mà xem” là trung tâm của Tin Mừng. Trước khi Tin Mừng được loan báo, trước những lời nói, có “những cái nhìn, những chứng tá, những kinh nghiệm, những cuộc gặp gỡ và sự gần gũi. Tất cả một lời, sự sống”.

Trong sự thay đổi mang tính lịch sử này mà chúng ta đang kinh qua, trong một thời gian vốn buộc chúng ta giãn cách xã hội do nạn dịch, thì việc truyền thông có thể giúp tạo nên sự gắn gũi vốn cần thiết để nhận ra điều gì là thiết yếu, và thật sự hiểu ý nghĩa của mọi sự.

Chúng ta sẽ không biết sự thật nếu chúng ta không kinh nghiệm nó, nếu chúng ta không gặp gỡ người dân, nếu chúng ta không dự phần vào niềm vui và nỗi buồn của họ. Người xưa nói “Thiên Chúa gặp gỡ bạn nơi bạn đang ở” có thể là một chỉ dẫn cho những người đang tham gia làm truyền thông hoặc các công việc truyền thông trong Giáo Hội. Trong lời mời gọi các môn đệ đầu tiên của Ngài, với Chúa Giêsu là Đấng đến gặp gỡ họ và mời họ đi theo Ngài, chúng ta cũng thấy lời mời gọi dùng các phương tiện truyền htonog, trong tất cả mọi hình thức của chúng, để chạm đến người dân như họ là và nơi họ sống.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Thánh lễ khai giảng các lớp giáo lý thiếu nhi.

Vào lúc 8g00 Chúa nhật 3.10.2020, giáo xứ sẽ tổ chức thánh lễ khai giảng năm học giáo lý 2020-2021 với chủ đề: “Học với Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền hậu”. Kính mời quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi tham dự đông đủ để xin Chúa chúc lành và thánh hóa năm học giáo lý này.

❖ Chương trình Hòa mạng cùng Carlo

Đấng Đáng kính Carlo Acutis, một thiếu niên và lập trình viên máy tính sẽ được tuyên phong chân phước vào ngày 10.10.2020. Nhân dịp này, Ban Mục vụ Giới trẻ giáo phận tổ chức chương trình “HOÀ MẠNG CÙNG CARLO” vào ngày 10.10.2020, tại nhà thờ Tân Phước, từ 13g00 – 21g00. Kính mời các bạn trẻ cùng tham dự (SĐT liên lạc: Đỗ Thanh 094 416 1688)

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **1 giáo dân: 500.000đ.**